

BÀI THAM LUẬN

Chủ đề: **Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với việc học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2024 của Đảng ủy cơ sở Sở Nội vụ. Thay mặt toàn thể đảng viên Chi bộ 2, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể hội nghị, thưa các Đ/c!

Được sự phân công của Đảng ủy cơ sở Sở Nội vụ, Tôi xin thay mặt toàn thể đảng viên Chi bộ 2 trình bày tham luận tại Hội nghị với chủ đề: “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thưa các đ/c

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Muốn Chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng Chi bộ”. Trong đó, sinh hoạt Chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của Chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, là một trong những biện pháp để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Quán triệt và thực hiện nội dung quan điểm trên. Trong năm, Chi bộ 02 luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố nâng cao năng lực và sức lãnh đạo của cấp ủy/Bí thư Chi bộ và đảng viên, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Chi bộ 02 là 1 trong 7 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ sở Sở Nội vụ. Hiện tại, Chi bộ 02 có 05 đảng viên (100% đều là đảng viên chính thức). Trình độ chuyên môn: thạc sỹ 01, Đại học 04. Trình độ LLCT: cao cấp 2, trung cấp 3.

Mặc dù số lượng đảng viên không nhiều, nhưng Chi bộ luôn duy trì sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK của Đảng ủy khối ngày 15/02/2022 gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo định hướng của Đảng ủy Sở, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp.

Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ. Đảm bảo thực hiện thông tin tình hình chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh và triển khai các văn bản chỉ đạo của đảng ủy cấp trên tại buổi sinh hoạt Đảng định kỳ.

Các Nghị quyết trước khi ban hành đều được lấy biểu quyết công khai tại cuộc họp, có ghi biên bản đầy đủ. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ tương đối tốt; nội dung và chất lượng sinh hoạt của Chi bộ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Toàn thể Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động, giữ vững lập trường quan điểm chính trị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Không có biểu hiện sai lệch về tư tưởng, phát ngôn, có ý thức về an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng...

Ngoài ra, để triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/ĐU ngày 01/02/2024 của Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ 02 đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 26/03/2024 về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, trong năm qua, Mặc dù khối lượng công việc chuyên môn khá lớn, số lượng đảng viên, công chức tham mưu thực hiện lại không nhiều, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Bí thư Chi bộ và với sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể, sự nỗ lực cố gắng của từng cá nhân, Chi bộ 02 đã lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC và VTLT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết quả: Năm 2024, tập thể Chi bộ và tập thể Phòng được đánh giá xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về cá nhân: có 1/5 đảng viên đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 4/5 đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên yếu kém, không có công chức bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ 02 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2024 còn chậm so với thời gian quy định; việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ có lúc chưa đảm bảo thời gian quy định. Nguyên nhân, do công việc chuyên môn nhiều, đ/c Lãnh đạo Chi bộ trùng lịch họp, lịch công tác, dẫn đến việc sinh hoạt Đảng có thời điểm phải chuyển đổi thời gian hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, một số đảng viên chưa mạnh dạn trong việc phê bình và tự phê bình hoặc còn e dè, cả nể.

Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và đảng viên trong Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, từ thực tiễn tại Chi bộ 02, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp như sau:

- Một là, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Hai là, Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia, góp ý kiến vào công việc chung. Từ đó, giúp đảng viên nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

- Ba là, thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt Chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.

- Bốn là, Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư Chi bộ; trong sinh hoạt Chi bộ phải chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, xem đây là giải pháp quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng;

- Năm là, duy trì sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy Chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của Chi bộ, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt cô đọng, có trọng tâm, trọng điểm. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ công chức, đảng viên trong Chi bộ.

Trên đây là bài tham luận về chủ đề “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ 02.

Một lần nữa, Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!